

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/ว๗๖๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมของการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยกับ  
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๓๕๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
เรื่องร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมของการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยกับ  
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ของกระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมของการหารือทวิภาคี  
ระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เนื่องจากร่างถ้อยแถลง  
ข่าวร่วมฯ มีสาระที่มุ่งกำหนดแผนการดำเนินการเร่งด่วนภายใต้แผนการ (Roadmap) สำหรับความสัมพันธ์  
ไทย - ฝรั่งเศส (ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๔) ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ  
และความมั่นคง การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  
การเสริมสร้างความร่วมมือในระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือด้านสันติภาพ เสถียรภาพ  
ความมั่นคง การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และการขับเคลื่อน  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจำเป็นต้องวิเคราะห์และประเมินผล  
การดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารผลลัพธ์การดำเนินงานดังกล่าวให้สาธารณชน  
และทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยพึงจะได้รับ

๒. หากมีการแก้ไขร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและไม่ขัดต่อ  
ผลประโยชน์ของประเทศไทย เห็นควรอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้อง  
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๑๙ (อักษฎาฐ)

E-mail: ussadawooth@nesdc.go.th